

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0904/๐.1๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒๗ กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การกู้เงินรูปแบบพันธบัตรและตัวสัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยวิธีการกู้เงินรูปแบบพันธบัตรและตัวสัญญาใช้เงิน จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เงื่อนไขการกู้เงินในรูปแบบพันธบัตร

รายละเอียด	พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556	
	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
วงเงิน (ล้านบาท)	20,000	10,000
อายุพันธบัตร (ปี)	2	3
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	14 มีนาคม 2556	
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	
การชำระดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน	
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของวงเงินพันธบัตร	
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด	
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ	
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้สัญญามาตรฐานของกระทรวงการคลัง)	
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	รัฐบาลรับภาระในการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	

2. เงื่อนไขการกู้เงินในรูปแบบตัวสัญญาใช้เงิน

รายละเอียด	เงื่อนไขตัวสัญญาใช้เงิน
วงเงิน	10,000 ล้านบาท
วงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมวล	1,000 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อายุเงินกู้	2 ปี
กำหนดการเบิกเงินกู้	วันที่ 21 มีนาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ใช้อัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (FDR) 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ ธนาคารกรุงไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ) เฉลี่ย เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ หรือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้
การคำนวณอัตราดอกเบี้ย	1) FDR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใช้ FDR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก และอัตราดอกเบี้ย FDR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือ 2) BIBOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใช้ BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน
การชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด	สามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ จะชำระคืนหนี้แก่ธนาคารที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าก่อน โดยจะแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้สัญญามาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประสงค์จะให้การส่งมอบและการโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการกู้เงินด้วยระบบบาทเน็ต โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินสำหรับพันธบัตรดังกล่าว และโปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด ปิดผนึกถึงผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และส่งซองดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2556 สำหรับพันธบัตร และวันที่ 14 มีนาคม 2556 สำหรับตัวสัญญาใช้เงิน

/กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวม
ต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดจะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรและกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตต์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5409

โทรสาร 0 2278 4151

www.pdmo.mof.go.th